

**Liên hệ**

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: [saokim@shinhan.com](mailto:saokim@shinhan.com)

[kimdinhsb@gmail.com](mailto:kimdinhsb@gmail.com)

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH CÙNG NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM TẠI MÔ HÌNH KIDZANIA

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023* – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức có mặt tại mô hình “KidZania - Đất nước con tự lập” tại Lotte Mall Hồ Tây, Hà Nội.

KidZania là mô hình công viên “giáo - trí” quốc tế dành riêng cho trẻ em từ 4 - 15 tuổi, lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội mang tới cơ sở vật chất hiện đại cùng 48 trải nghiệm nghề nghiệp, giúp các bạn nhỏ được sống và làm việc như người lớn. KidZania có lịch sử hình thành và nên văn hóa riêng, có hệ thống luật lệ riêng cùng một hệ thống kinh tế hoàn chỉnh với đồng tiền KidZo, ngân hàng, và các tổ chức kinh tế - tài chính khác.

Đến với Ngân hàng Shinhan tại KidZania, các em có cơ hội được tiếp cận với các vai trò như: nhân viên ngân hàng và khách hàng giao dịch. Với việc hóa thân vào “nhân viên ngân hàng” sẽ giúp các em về cách vận hành cũng như công việc liên quan đến hoạt động tài chính – ngân hàng, được sống và làm việc như người lớn, được lao động kiếm tiền như trong thế giới thực. Trong đó, với vai trò là “khách hàng giao dịch” sẽ giúp các em học cách quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, hiểu biết về tài chính như gửi tiết kiệm, chuyển tiền bằng đồng KidZo, thanh toán hóa đơn.

Đại diện Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: *“Thông qua việc có mặt tại KidZania, chúng tôi mong muốn đem lại một sân chơi thiết thực cho cho các em nhỏ khi các em được trực tiếp tham gia vào những hoạt động như lập, quản lý kế hoạch tài chính cá nhân và từng bước tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị của giáo dục tài chính cho các em nhỏ, giúp các em trang bị thêm kiến thức, tăng ý thức trách nhiệm cuộc sống sau này.”*

Từ đây đến cuối năm 2023, Ngân hàng Shinhan dự kiến sẽ triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, phần thưởng là những cơ hội trải nghiệm tại KidZania miễn phí.

Được thành lập từ năm 1997 tại Mexico và mở cơ sở đầu tiên vào năm 1999, cho đến nay, KidZania đã có 26 cơ sở tại 17 quốc gia trên thế giới. KidZania chính thức có mặt tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 10 tới tại Tầng 5, Lotte Tây Hồ, với quy mô lên đến 5.300m<sup>2</sup>. KidZania Hà Nội được vận hành bởi Công ty MBC PlayBe (thuộc đài truyền hình MBC Hàn Quốc), hiện rất thành công hai cơ sở tại thủ đô Seoul và thành phố Busan.

## **VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM**

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan được Global Business Review Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do tạp chí International Business Magazine bình chọn và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí World Economic trao tặng và giải thưởng Ngân hàng Doanh Nghiệp Phát triển nhanh nhất Việt Nam do Tạp Chí Global Banking & Finance trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>